

BÁO CÁO NHANH

Tình hình tư tưởng, dư luận thanh niên huyện Đồng Phú, quý I/ năm 2021

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh đoàn, Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc báo cáo định kỳ tình hình tư tưởng, dư luận thanh niên huyện Đồng Phú,

Ban Chấp hành Đoàn huyện Đồng Phú báo cáo kết quả hoạt động quý I/năm 2021, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH TƯ TƯỞNG THANH NIÊN:

Nhìn chung, trong thời gian qua thanh niên huyện nhà ổn định về tư tưởng. Cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi quan tâm, tham gia tích cực vào các hoạt động Đoàn, Hội, Đội tại địa phương, đơn vị. Chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, sống có lý tưởng, có trách nhiệm với xã hội, gia đình và bản thân; tích cực sản xuất, lao động và vươn lên trong cuộc sống, không ngừng học tập và sáng tạo. Đặc biệt, đối với cán bộ Đoàn, Hội, Đội luôn quan tâm đến các thông tin thời sự, các sự kiện chính trị - xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, những vấn đề tác động đến đời sống thanh niên như: vấn đề biên đảo, chủ quyền quốc gia, tình hình nghề nghiệp, việc làm, dịch bệnh Covid_19... được ĐVTN theo dõi và dành nhiều sự quan tâm.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUÝ I:

-Chỉ đạo các cơ sở Đoàn thường xuyên nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của ĐVTN; tích cực tuyên truyền, quán triệt những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để ĐVTN có cách hiểu đúng và thực hiện nghiêm túc; chống lại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

-Các đảng viên trẻ thường xuyên được trau dồi, bồi dưỡng kiến thức để nâng cao trình độ chính trị như: Tham gia học tập các chuyên đề về tư tưởng và tầm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tham gia Hội nghị phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các buổi thông tin thời sự... từ đó tuyên truyền, giáo dục ĐVTN thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Kiên quyết lên án và bài trừ những tư tưởng phản động, xuyên tạc, định hướng cho ĐVTN có tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định theo con đường chủ nghĩa xã hội.

-Đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930-03/2/2020), 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ, ... bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, đi tìm địa chỉ đỏ... thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn tới các cơ sở Đoàn và việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua các Hội thi văn nghệ, chương trình phát thanh học đường...

- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu nhi với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp; tổ chức các hội thi, các buổi giao lưu, ngoại khóa, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh của địa phương.

Trong quý 1, các hoạt động của Huyện đoàn tập trung vào công tác phòng, chống dịch bệnh Covid_19, cụ thể:

Nhận thức rõ sự cần thiết, cấp bách và mức độ nguy hiểm của dịch bệnh Covid_19, ngay từ khi có thông tin và chỉ đạo của Tỉnh đoàn, Huyện ủy, UBND huyện, Thường trực Huyện đoàn đã khẩn trương, nghiêm túc xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai đến các Đoàn cơ sở thực hiện, hành động.

Thường trực Huyện đoàn đã tổ chức họp 2 cuộc họp khẩn, triệu tập Ban Chấp hành Huyện đoàn, Ban Thường vụ Huyện đoàn, Bí thư, PBT Đoàn xã, thị trấn, Bí thư, PBT các đoàn trường học, Tổng phụ trách của các Liên đội trực thuộc, mời các y, bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện về tuyên truyền, báo cáo. Kết quả: Thu hút hơn 80 cán bộ Đoàn tham gia và nắm bắt, triển khai thực hiện tốt trong thời gian qua, đạt được 1 số kết quả nhất định, cụ thể:

+ Tổ chức được hơn 30 lượt tuyên truyền, hướng dẫn người dân đeo khẩu trang, vệ sinh phòng, chống dịch! Phối hợp với ngành Y tế để phun khử vệ sinh được 30 đợt!

+ Tích cực tuyên truyền trên mạng xã hội thu hút hơn 5.000 ĐVTN theo dõi; đồng thời, treo, dán, phát hơn 1000 tờ rơi, pano, khẩu hiệu, băng rôn, áp phích tại các cơ quan, trường học, nhà văn hoá, chợ, các khu đông dân cư!

+ Vận động, phát hơn 7.000 khẩu trang miễn phí cho người dân, học sinh trên địa bàn.

+ Gắn 200 điểm rửa tay, sát khuẩn bằng dung dịch tại UBND các xã, nhà văn hoá, trường học, khu dân cư

+ Tiến hành phun thuốc khử trùng và dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ trong khu công nghiệp Bắc Đồng Phú. Hoạt động thu hút 25 đoàn viên thanh niên tham gia

+ Phân công đoàn viên xuống địa bàn dân cư, rà soát nắm bắt tất cả các trường hợp việt kiều về nước ko trình báo, khoanh vùng đối tượng nghi vấn về từ vùng dịch để chủ động phòng dịch

+ Chỉ đạo Chi đoàn Công an huyện cử đoàn viên tiến hành phối hợp rà soát các trường hợp f2,f3,f4 nghi vấn tiếp xúc với bệnh nhân số 45 để có phương án chủ động.

+ Phát động, vận động thu quỹ của các bộ, đoàn viên, thanh niên...nhằm đồng hành hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid_19 của huyện nhà, đồng thời, giúp bà con nhân dân ở khu vực cách ly ổn định, an tâm cách ly. Kết quả, đợt 1 thu được gần 11.000.000 đồng và nộp về UBMTTQVN huyện theo quy định.

+ Xây dựng kế hoạch và phối hợp với các đơn vị, tổ chức triển khai lắp đặt các bồn rửa tay, cung cấp nước rửa tay, sát khuẩn cho học sinh tại một số trường học trên địa bàn huyện; đồng thời, phát khẩu trang cho bà con nhân dân, phụ huynh học sinh tại nơi thực hiện.

TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ

Nơi nhận:

- Tỉnh đoàn: TT, Ban XD Đoàn;
- TT Huyện ủy;
- Đ/c Ngô Thị Thanh Chung;
- UVBCH Huyện đoàn;
- Các cơ sở Đoàn trực thuộc;
- Lưu VP, Website.



Trần Phạm Thị Phương Thảo